

Số : 33/01/2021/CVN

Tp. Thủ Đức, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Điều hợp viên Ban Tuyên úy Cộng đồng  
- Quý Cha trong Ban Tuyên úy  
- Quý Cha phụ trách Giáo xứ  
- Ông Gioan Baotixita Trần Ngọc Cẩn, Trưởng Ban điều hành Cộng đồng  
- Ban Điều hành Cộng đồng  
- Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận Melbourne

Kính thăm Cha Anthony và Quý Cha, Quý vị rất thân mến,

Sau gần ba tháng yên ổn, làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam bùng phát dữ dội và nhanh chóng lây lan ra các tỉnh thành với diễn biến phức tạp và nhanh chưa từng có. Riêng Sài Gòn, sau ba tháng giãn cách, giờ đây gần như kiệt sức với con số ca nhiễm và tử vong ngày càng cao.

“Xót xa vô vàn” là cảm nhận khôn nguôi trong tâm trí chúng con khi chứng kiến hoặc qua các phương tiện truyền thông thấy rõ những đoàn người rất đông hối hả “chạy dịch.” Họ vượt cả ngàn dặm xa xôi vất vả tìm về quê nhà bằng honda, xe đạp, và thậm chí bằng đôi chân xiêu té nữa. Người ở lại thành phố thì phải “ở đâu yên đó,” mất công ăn việc làm, nợ nần, túng thiếu đói khổ trăm bề. Xót xa hơn nữa khi vì đại dịch mà hơn 3000 trẻ em phải lâm cảnh mồ côi – người người “ra đi” trong lặng lẽ cô đơn, trong rên siết quằn quại vì vắng bóng người thân, hương khói qua loa, nghi lễ vội vàng - nhiều thi hài được bó gói cất trong container, cũng phải xếp hàng chờ tới lượt được làm thủ tục hỏa táng.

Hoàn cảnh đau thương này hiện nay cũng đang diễn ra tại các Giáo phận chung quanh Sài Gòn như Phú Cường, Xuân Lộc, và nhiều Giáo phận khác nữa.

Sài Gòn thật bi thương, nhưng hơn bao giờ hết, Sài Gòn cũng đang đón nhận rất nhiều lời cầu nguyện, sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ, và những món quà đầy ấp nghĩa tình của đồng bào khắp nơi gửi về, đặc biệt trong đó có tấm lòng quảng đại của Quý Cha và Quý ông bà anh chị em thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận Melbourne, Úc.

Chúng con thật sự rất cảm kích khi chưa đầy một năm (10/2020 – 7/2021), Quý Cha và Quý vị đã 2 lần quyên góp và gửi về cứu trợ ngay khi nghe tin bà con tại quê nhà gặp nạn do thiên tai và đại dịch.

Thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam và những người thọ ơn, chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Cha và Quý ân nhân đã gửi cho chúng con 52 lần với tổng số tiền là 6,186,213,000 VNĐ (sáu tỉ, một trăm tám mươi sáu triệu, hai trăm mười ba nghìn đồng) để hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. Số tiền này chúng con đã chuyển cho Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam để cứu giúp đồng bào đang gặp nạn.

Xin Quý Cha và Quý vị thương cầu nguyện nhiều cho Việt Nam và tiếp tục đồng hành với chúng con.

Kính chúc Quý Cha và Quý vị luôn bình an, mạnh khỏe, và tràn đầy hồng ân Chúa.

CHỦ TỊCH UB BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS VIỆT NAM



† Tôma Aquinô VŨ ĐÌNH HIỆU